

FM Genki

Bài phát thanh dành cho ngày 6 & 13 tháng 7

Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quý thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các
giọng đọc là

Nguyễn Việt và Matsu – O

Mùa hè sắp đến với niềm mong đợi từng ngày của các em nhỏ học sinh. Đang là mùa mưa nên dễ xảy ra những vụ đất lở cũng như những cơn lũ lụt lớn nên chú ý đề phòng nhất là đang sống trong vùng thấp.

★/ Thành phố Himeji thông báo cho biết việc tiếp nhận tiền trợ cấp phúc lợi tạm thời
りんじふくしきゅうふきん 子だてせたいりんじとくきゅうふきん
臨時福祉給付金 và 子育て世帯臨時特例給付金

Thành phố Himeji thông báo cho biết kể từ đầu tháng 7 này, những người có đủ điều kiện để tiếp nhận thì có thể nhận. Từ đầu tháng 7, thành phố sẽ gửi đơn xin đến người có đủ điều kiện để làm thủ tục. Chính vì vậy nên sớm hoàn tất đơn xin để sớm nhận tiền trợ cấp tạm thời này. Kể từ sau ngày hoàn tất thủ tục đơn xin lỗi 1 tháng sau thì khoản tiền này sẽ được chuyển vô sổ trương mục ngân hàng. Tuy nhiên, vì trong tháng 7 có quá nhiều đơn xin gửi đến nên việc chuyển tiền có thể lâu hơn 1 tháng. Vui lòng thông hiểu cho việc này. Trước khi chuyển tiền sẽ được thông báo trước bằng bưu thiếp – vui lòng kiểm soát để xác nhận đúng không.

Thời hạn nhận đơn kéo dài đến ngày 5 tháng 1 năm là chấm dứt – nhớ chú ý thời gian hạn định đừng để quá hạn.

Nhân đây có điểm cần lưu ý – nhân việc trợ cấp tiền có một số người xấu lợi dụng cơ hội này để là tiền hay lấy thông tin cá nhân. Ngoài ra tuyệt đối không có nhân viên từ các tòa hành chánh hay nhân viên trực thuộc đến thăm hỏi tin tức. Nên chú ý đề phòng.

- 1 – Đến hỏi về việc cần thiết cho ATM.
- 2 – Để nhận tiền phải trả tiền làm thủ tục hay tiền chuyển tiền.
- 3 – Thâu số ngân hàng – con dấu – thẻ tín dụng hay văn kiện khác.
- 4 – Bằng điện thoại gọi đến để dò hỏi thông tin cá nhân hay ám số trương mục ngân hàng.

Nếu gặp trường hợp nghi ngờ về thao tác bất chính trong việc chuyển tiền hay dò hỏi thông tin cá nhân thì nên báo ngay cho cảnh sát biết.

★/ Và tiếp theo đây là tin tức sự kiện trong tháng

Trong 2 ngày - thứ bảy 19 tháng 7 và chủ nhật 20 tháng 7, có một lễ hội được cử hành tại công viên ^{さくらやまこうえん} 桜山公園 nằm về hướng tây của thành phố Himeji. ^{さくらやまこうえん} 桜山公園 là viện vật lý của thành phố hay còn gọi là ^{ほしこやか} 星の子館 - là nơi được thiết bị nhiều dụng cụ tối tân để thực hiện nghiên cứu nhiều chương trình liên quan đến vật lý học hay sự kiện giải trí.

Và như chúng ta đã biết nơi đây hằng năm đều thực hiện ^{かがく やたいむら} 「科学の屋台村」 cùng thực nghiệm nhiều chương trình thực nghiệm vật lý hữu ích khác hay những thực nghiệm nhiều hiện tượng kỳ thú trong thiên nhiên và rất hữu ích không chỉ cho con em mà đầy thú vị với người có tuổi.

Thêm vào đó thì ngày thứ bảy 26 tháng 7, có một lễ hội hằng năm không thể thiếu; đó là ^{ひめじ} 「姫路 ^{まつり} みなと祭 và ^{かいじょうはなびたいかい} 海上花火大会」. Địa điểm năm này cũng như năm trước là cảng Himeji, theo như dự trù là bắt đầu từ 7 giờ 30 tối. Hàng ngàn quả pháo bông được đốt lên để thấp sáng cả thành phố Himeji. Hàng ngàn cặp mắt chăm chú hướng về biển để lắng nghe những tia sáng lao vút lên bầu trời tỏa ra thiên hình vạn trạng ới muôn ngàn màu sắc cùng với những tiếng cổ vũ reo hò âm ỉ - tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng tung bừng và náo nhiệt khôn lường.

Trong ngày này khu vực quanh hiện trường, mọi lưu thông thường bị đình chỉ. Theo khuyến cáo của ban tổ chức biết nên đến nơi này bằng phương tiện công cộng.

Vào ngày này, xe điện SanYo cho biết: từ ga Himeji đến trạm ^{しかま} 飾磨 nơi này, từ sau 5 giờ chiều ra công không mất tiền.

Là một lễ mong đợi hằng năm không chỉ của trẻ con hay của giới trẻ mà còn là một kỷ niệm khó quên của người lớn tuổi để nhớ lại.

Nếu vì lý do thời tiết thì chương trình được dời sang ngày chủ nhật 27 tháng 7.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình có thể liên lạc để hỏi ở

Số Tel: 0180 – 99 - 3932

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.